

แผนระดับที่ ๓ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาคารก่อการร้าย ภายใต้แผนย่อยที่ ๒ : แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง
 โดยคณะที่ ๒ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการการป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง

แผนระดับที่ ๑ (z)	เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ หน่วยรับผิดชอบ : กอ.รมน. ศรชล. และ กท. ●						
แผนระดับที่ ๒ (y)	เป้าหมายย่อยของแผนย่อย : ๑. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหาชายแดนติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาคความมั่นคงในปัจจุบัน หน่วยรับผิดชอบ : สมช. ●						
	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาคารก่อเหตุรุนแรง	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาคารก่อการร้ายรูปแบบใหม่	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๓) การป้องกันและแก้ไขการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มก่อการร้าย	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๔) การป้องกันและรับมือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกิจกรรมสนับสนุนการก่อการร้าย	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๕) การสกัดกั้นและเฝ้าระวังคนในประเทศสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายทั้งทางตรงและทางอ้อม	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๖) การสกัดกั้นและเฝ้าระวังการเป็นทางผ่านและแหล่งจัดหาทรัพย์สิน อาวุธ และที่พักพิงของกลุ่มผู้ก่อการร้าย	
แผนระดับที่ ๓ : แผนปฏิบัติการด้าน....	แผน : การต่อต้านการก่อการร้าย หน่วยรับผิดชอบ : สมช. ●						
	ตัวชี้วัด : ๑) ระดับความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามข้ามชาติ และการก่อการร้าย ๒) ระดับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการกับภัยอาชญากรรมข้ามชาติและ การก่อการร้าย หรือตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาคารก่อการร้าย หรือแผนการการต่อต้านการก่อการร้าย						
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ	ปี๒๒	โครงการตามแผนการต่อต้านการก่อการร้ายหรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนการต่อต้านการก่อการร้ายหรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนการต่อต้านการก่อการร้ายหรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนการต่อต้านการก่อการร้ายหรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนการต่อต้านการก่อการร้ายหรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนการต่อต้านการก่อการร้ายหรือแผนปฏิบัติราชการ
	ปี๒๓
	ปี๒๔
	ปี๒๕

การแบ่งมอบ : ● แบ่งมอบตามแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ● แบ่งมอบตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ ● แบ่งมอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 ● แบ่งมอบเพิ่มเติมโดยมติคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติฯ

หมายเหตุ : การระบุชื่อโครงการให้ระบุ (หน่วยงานเจ้าภาพระดับกรม หรือกระทรวง) และส่งกลับมายัง สมช. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ ทาง email : nscpopl@hotmail.com